



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลุ่มลำชี

ที่ กสส. ๗๔๕๐๖/๗๓

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดพลังงาน

เรียน ปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผอ.กองทุกกอง

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตำบลลุ่มลำชี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) โดยส่งเสริมใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้นาตรการประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลลุ่มลำชี

ดังนั้น จึงแจ้งนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

(นายวัชชัย จันท์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดพลังงาน

สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ โดยดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ นั้น จะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากมีการใช้พลังงาน การเกิดขยะมูลฝอย การลดลงของพื้นที่สีเขียว ซึ่งก๊าซเรือนกระจก เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต

เทศบาลตำบลลุ่มลำชี จำเป็นต้องมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนผ่านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการลดและคัดแยกขยะในองค์กรให้ถูกต้อง รมรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชนให้ถูกต้อง ส่งเสริมกิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานร่วมกัน และใช้บริการหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดทำรายงานปริมาณข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลช่วยเหลือ เพื่อให้เทศบาลตำบลลุ่มลำชีเป็นองค์กรตัวอย่างให้กับชุมชนในการที่จะนำพาชุมชนเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายธวัชชัย จันทร์เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มลำชี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕